

## บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สินและการออมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นายณัฐพล วณะสุรบดี
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร.พิสิษฐ์ ธารพิพัฒน์
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: พฤษภาคม 2551
จำนวนหน้า	: 58 หน้า

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สินและการออมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญและทำการแจกแบบสอบถามจำนวน 274 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี สถานภาพสมรส ไม่มีบุตรและไม่มีผู้พึ่งพิง (ไม่รวมบุตร) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ผู้สอน มีระยะเวลาในการทำงานเป็นบุคลากรระหว่าง 11-15 ปี และมากกว่า 20 ปีในจำนวนเท่ากัน

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 15,000 บาท โดยมีรายได้หลักจากเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมาจากค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่มาจากอาหารและเครื่องดื่มประจำวัน ของใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่อยู่อาศัย รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อ/ชำระค่าบริการสินค้าฟุ่มเฟือย มาจากสินค้าฟุ่มเฟือยผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ค่าสินค้า IT เครื่องอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาจากค่าใช้จ่ายเพื่อบุตร ผู้อยู่ในอุปการะ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ มาจาก กรรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายไข้เจ็บต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ค่าอุปกรณ์ออกกำลังกาย ค่าสมาชิก/บำรุงสถานที่ออกกำลังกาย/สปอร์ตคลับ และค่าใช้จ่ายเพื่อสันทนาการ มาจากค่าใช้จ่ายเพื่อ

การท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ค่าซื้อ/จองตั๋วหนัง คอนเสิร์ต ทอล์คโชว์ ค่าใช้จ่ายในสถานบันเทิง ค่าเช่ารถ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโชคต่าง ๆ

ภาระหนี้สิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน และภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการซื้อบ้าน รองลงมาคือ ภาระหนี้สินที่เกิดจากการซื้อรถยนต์ การซื้อเครื่องใช้ภายในบ้าน การลงทุนในกิจการ การศึกษาของบุตร การท่องเที่ยวและดูงานต่างประเทศ และภาระหนี้สินอื่น ๆ

การวางแผนการใช้จ่ายเงิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณ เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาบุตร และเพื่อเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาล มากที่สุด

การออมเงิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออมเงิน ส่วนมากมีการออมเงินเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 1,000-2,500 บาท ส่วนเป้าหมายการออมเงินนั้นเพื่อตนเอง และมีรูปแบบการออมส่วนใหญ่ด้วยวิธีการฝากธนาคาร

การปรับลดค่าใช้จ่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปรับลดในด้านการรับประทานอาหารนอกบ้าน